

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้น้ำ
๒. รมว.เปิดโครงการพัฒนาเกษตรอุทัย
๓. จีน-ลาว-เวียดนามเข้าร่วมดับเบิลวีทวิสาหกิจอาเซียน
๔. เกษตรโทรโข่ง:สร้างความมั่นใจชาวไร่อ้อย
๕. เกาะข่าวเกษตร
๖. สกย.แนะทางรอดสวนยางภาคใต้น้ำท่วม พื้นที่ภูเก็ตปลูกปุย
ปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียง
๗. หมอдинเมืองตรัง เลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ๒แห่ง
เข้าโครงการเฉลิมพระเกียรติ
๘. อบต.โนนยางหนุนไถกลบตอซัง
๙. นครสวรรค์ชวนชิมชื้อปลาตาสินค้าเกษตรกร
๑๐. ชายคาธ.ก.ส.: สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
มติชน
มติชน
บางกอกทูเดย์
เดลินิวส์
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
แนวหน้า
เดลินิวส์

ตั้งศูนย์เรียนรู้ การใช้น้ำ

นายปิติพงศ์ พิษณุ ณ อุบลฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตการเกษตรหรือแปลงสาธิต เพื่อให้เป็นจุดฐานของเกษตรกร

โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตแก่เกษตรกรให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต มีเป้าหมายอำเภอ ละ 1 ศูนย์ รวม 882 แห่ง โดยมีเกษตรกรจำนวน 176,400 คน หรือ 200 คนต่อศูนย์ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

ด้าน นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



กล่าว ว่า ในปี 2558 นี้ กระทรวงเกษตรฯ มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้าน



น้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งในเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมารกรมส่งเสริมการเกษตรได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยจัด ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-9 ในระหว่างวันที่ 15 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2558



ในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับการใช้น้ำในการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ การหมุนเวียนน้ำใช้ประโยชน์ การกักน้ำเพื่อรรอเทาปัญหาน้ำเค็ม ปริมาณน้ำที่จำเป็นและเหมาะสมกับการผลิตข้าว เป็นต้น และต่อยอดจากการดำเนินการทั้ง 9 เขต กระจายสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ในพื้นที่ 77 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 88,200 คนอย่างต่อเนื่องต่อไป

รมว.เปิดโครงการพัฒนาเกษตร‘อูทัย’

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมทั้งทำการมอบอุปกรณ์การตลาดและเปิดโรงสีข้าวให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนา

ยางพาราและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 แห่ง รวมกว่า 5,350,000 บาท

นายปิติพงศ์กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์และจำหน่ายชั้นดี มีคุณภาพ มีศักยภาพในการผลิตเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ และสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได้อย่างทั่วถึง สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อยู่ดี กินดี มีความสุข

‘จีน-ลาว-เวียดนาม’ เข้าร่วม คืน ‘บึงกาฬ’

ศูนย์ค้าขายอาเซียน
‘อำนาจ’ เปิดยิ่งใหญ่
ผู้ว่าฯ ปลื้มช่วยจว. รุ่ง
โชว์เครื่องกรีดไฮเทค
รมช. เกษตรฯ เปิดยิ่งใหญ่งาน
‘ยางพารา-กาชาบบึงกาฬ’

(อ่านต่อหน้า 3)



ยางบึงกาฬ - นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน “กาชาบบึงกาฬและวันยางพารา 2558” จัดระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ มีนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายพงษ์ศักดิ์ ภิรัชวิทย์ ผู้ว่าบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนสถิน นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยตัวแทนจากจีน ลาว เวียดนาม เข้าร่วมพิธี บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง บึงกาฬ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์

ต่อจากหน้า 1

บึงกาฬ

เปิดงานกาชาด-ยางบึงกาฬคึก

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง (ศาลากลางเก่า) จังหวัดบึงกาฬ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ, กาศาตจังหวัดบึงกาฬ, กรมวิชาการเกษตร และพันธมิตรจำนวนมาก ร่วมจัด “งานกาชาดบึงกาฬและงานวันยางพารา 2558” ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ โดยมีนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งมีผู้แทนแขวงบอลิคำไซ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผู้แทนจังหวัดฮาดิงห์ ประเทศเวียดนาม และผู้แทนจากนครชิงเต่า ประเทศจีน นำโดยนายจางเหียน ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท รัมเบอร์ วิลเลจ กรุ๊ป จำกัด ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ต่อมาเวลา 18.00 น. มีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายกอบจ.บึงกาฬ นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ พล.ต.ชจร สัยวัตร์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นายจาง เหียน ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท รัมเบอร์วิลเลจ กรุ๊ป จำกัด ท่านคำเปียน สิวาลทอง รองเจ้าแขวง-แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว ท่านนางบุญง สีสุวันนะคอน รองเจ้าแขวง-แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ท่านเหงียน น้าถิ่ง หัวหน้าคณะผู้แทนจากจังหวัดฮาดิงห์ ประเทศเวียดนาม นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายมรกต พิธรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายประสิทธิ์ หมดเส้น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) นายสุภากร บุญปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

รมช.เกษตรปลื้มงานยางบึงกาฬ

ต่อมา นายอำนาจกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า งานนี้ถือเป็นการคืนความสุขให้คนไทยอย่างหนึ่ง ในการส่งเสริมยางพารา

จ.บึงกาฬ ถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนับสนุนอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบึงกาฬ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกยาง การพัฒนาศักยภาพตนเองนั้นเป็นเรื่องสำคัญ การเตรียมพร้อมให้ชาวสวนยางและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง พัฒนาระบบและการบริหารจัดการพัฒนายางพาราไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความเป็นเอกภาพเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกัน การผลักดันให้ภาคอีสานเป็นเมืองอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ และเป็นศูนย์กลางยางพาราของอาเซียนจึงจะบรรลุเป้าหมายได้

“นายอิตีที่ได้เห็นหลายฝ่ายเข้ามาจับทบาทในเรื่องนี้ และนายอิตีได้เห็นความตื่นตัวของชาวสวนยางบึงกาฬ ที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพราะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการผลิต การตลาด ไปจนถึงการส่งออกยางพาราของจังหวัดบึงกาฬ และยังส่งผลต่อเนื่องไปถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬ และเศรษฐกิจของภาคอีสานให้รุ่งโรจน์ต่อไป” นายอำนาจกล่าว

‘บึงกาฬ’ ลั่นยกระดับรับเออีซี

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดงานนี้ เรามุ่งเน้นคืนความสุขให้ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยใช้สโลแกนว่า “ชาตทุนคือกำไร ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี” ผู้ที่มาเที่ยวชมงานและตักสลากมีฉากกาชาดจะไม่มีขาดทุนอย่างแน่นอน และอีกกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นพร้อมกันในงานครั้งนี้คือ งานวันยางพาราบึงกาฬ เป็นการต่อยอดการสร้างความร่วมมือของจังหวัด เพื่อผลักดันให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางยางพาราของภาคอีสานและของประเทศให้ได้ โดยงานนี้ชาวสวนยางจะได้สาระความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะจากเวทีเสวนา นิทรรศการที่เน้นด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการแปรรูป ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทั้งเกษตรกร เจ้าของสวนยาง และผู้รู้ในวงการยางพารา

“งานนี้ชาวสวนยางบึงกาฬจะได้ประกาศให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านจะได้รับรู้ด้วย บิหน้าการจัดวันงานยางพาราต้องเป็นเรื่องระหว่างประเทศ เพราะเราเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แล้ว” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

นายกอบจ.บึงกาฬดีดินแปรรูปยาง

ด้านนายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬกล่าวว่า เตรียมขอเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลด้านยางพารา เพื่อหารือถึงการแก้ปัญหาราคา

ยางตกต่ำ สำหรับที่บึงกาฬ ได้ประสานงานกับนายนิพนธ์ วิชิตชลชัย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ซึ่งเป็นผู้วิจัยถนนลาดยางพารา โดยถนนยางพาราที่ทดลองสร้างเสร็จเมื่อปี 2545 ปัจจุบันยังอยู่ในสภาพดี

นายนิพนธ์กล่าวว่า นอกจากนี้ต้องเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยการแปรรูป เพราะส่งออกยาง 3 ล้านตัน ได้เงินประมาณ 2.4 แสนล้านบาท แต่ถ้านำยางยาง 1 ล้านตัน มาแปรรูปจะได้เงินเกือบ 4 แสนล้าน มากกว่าขายยาง 3 ล้านตัน เกือบเท่าตัว แต่รัฐจะต้องสนับสนุน เช่น ทำสนามกีฬาลาดยาง หรือให้รัฐบาลจ้างทำยางรถยนต์ให้หน่วยงานราชการทั้งหมดใช้ หรือสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรม เช่น ทำหมอนยางพารา ราคาขายในต่างประเทศใบละ 900 บาท ใช้ยางพารา 3 กิโลกรัม ถ้าสนับสนุนให้เกษตรกรแปรรูปขายส่งใบละ 300 บาท ทำให้ราคาขายตกก็โลกริมละ 100 บาท โดยจะนำเรื่องเหล่านี้ไปหารือกับพล.อ.ประวิตร

จีนโชว์เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย-จีนกล่าวว่า ก่อนหน้านี้หลายคนสงสัยว่าปีนี้จะมีการนำยางพาราบึงกาฬใหม่ แต่หน่วยงานพรรคช่วยบุญปาน ประธานกรรมการบริษัทมติชนบอกว่า ชาตทุนยังก็จะต้องจัดงานนี้ ไฮไลต์ปีนี้เป็นเครื่องกรีดยางอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนเป็นนวัตกรรมใหม่ของจีนที่ประสบความสำเร็จมาก ราคาเครื่องประมาณ 4,000 บาท จะนำมาโชว์ในงานนี้ด้วย ถ้ามีเครื่องนี้จะลดต้นทุนมาก ช่วยลดค่าจ้างแรงงานกรีดยาง 40% เครื่องนี้ลงทุนครั้งเดียวใช้งานได้ 25 ปี ขณะนี้มีการไต่ยางเดือนหนึ่ง 250-300 ต้น เมาไม่แล้วส่งจีน โดยจีนมาทำสัญญาซื้อล่วงหน้า

ด้านนายอิตี ผู้แทนจากจีนกล่าวว่า นำเครื่องกรีดยางอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนกรีดมาแสดงในงานด้วย เครื่องรุ่นนี้สามารถทำได้ดีกว่าคนกรีดยางหลายเท่า ไม่ทำให้เปลือกต้นไม้เสียหาย สามารถตั้งเวลากรีดยางภายในเวลาเดียวกันได้ ไม่เหมือนคนไปกรีดต้องตั้งตั้งแต่ตี 3 กว่าจนถึงตี 6 สุดท้ายใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงทำให้เวลานี้ที่นำยางออกมาตีที่สุดมันผ่านไป แล้วเครื่องกรีดยางนี้จะช่วยเพิ่มยอดการผลิตถึง 40% เป็นครั้งแรกที่เปิดตัวเครื่องกรีดยางที่งานยางบึงกาฬนี้

ชี้ยาง‘บึงกาฬ’มีศักยภาพสูง

ด้านนายจาง เหียน กล่าวว่า บริษัท รัมเบอร์วิลเลจ จำกัด บำรุงงานยางพาราจังหวัดบึงกาฬเป็นครั้งที่ 3 แล้ว เพราะมองว่าภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.บึงกาฬ เป็นศูนย์กลางปลูกยางที่มีศักยภาพสูงมาก และประเทศไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ซึ่งรัฐบาลกลางจีนมีนโยบายที่เรียกว่าเส้นทาง

สมัยใหม่ทางทะเล จึงอยากจะนำนโยบายของ สีสี่ จิ้นตึง ประธานาธิบดี มาปฏิบัติเป็นรูปธรรม มากขึ้น เพราะฉะนั้นอยากจะทำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ของวงการยางพาราจีนที่ สะสมมาหลาย 10 ปีแล้ว นำมาใช้ในภูมิภาค นี้ จะได้ช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันมี ประชาชนชาว จ.บึงกาฬ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าชมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อ ถึงเวลาจับสลากมัจฉากาชาดเพื่อลุ้นรับรางวัล มากมาย มีผู้ให้ความสนใจร่วมซื้อสลากกันอย่างเนืองแน่น ขณะที่บนเวทีมีการแสดงของ คณะหมอลำเดือนเพ็ญ อำเภวยพร มีประชาชน จำนวนมากร่วมชม นอกจากนี้ยังมีการแสดง ทางวัฒนธรรมจากแขวงเชียงขวางและแขวง บอลิคำไซ สปป.ลาว อีกด้วย



วันยางบึงกาฬ - นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ใน จ.บึงกาฬ ทัศนศึกษางานกาชาดและวันยาง พาราบึงกาฬ มีนิทรรศการด้านการเกษตรต่างๆ รวมถึงผลไม้ยักษ์และวัวแคระนำมาแสดงในงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์

เกษตรกรโทรโข่ง

กลัวน้ำว่า

สร้างความมั่นใจชาวไร่อ้อย



อานวย ปะติเส

กันมานาน

ระบบดังกล่าวเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์กันระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้ำตาล

เมื่อราคาอ้อยค่อนข้างได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยแทนข้าว ในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดได้ใช้ที่นามาปลูกอ้อย เนื่องจากราคาดี แต่ปีนี้ได้ข่าวว่าฤดูเก็บเกี่ยวนี้ อ้อยราคาตกตันละ 50 บาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

จำได้ว่า “หม่อมอ้อย” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกโรงแนะนำให้ชาวนาหันมาปลูกอ้อย จริงๆ แล้วไม่ต้องไปบอกชาวบ้านหรอก เพราะขณะนี้ชาวนาอีสานหลายจังหวัดได้หันมาปลูกอ้อยกันมากแล้ว

และคนที่รู้เรื่องอ้อยและน้ำตาลดีกว่าใครในบรรดารัฐมนตรีทั้งหมด อีกทั้งยังเข้าใจปัญหาของชาวไร่อ้อยดีด้วย คือ นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากคลุกคลีอยู่ในวงการอ้อยและน้ำตาลมาหลายสิบปี

“อ้อย” เป็นพืชเกษตรที่มีราคาค่อนข้างเสถียรเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง คือ ราคาไม่ค่อยตกเท่าไร ขณะเดียวกันก็มีมาตรการสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวไร่อ้อย คือ ระบบโควตา 70/30 ซึ่งใช้

เมื่อไม่กี่วันก่อนนายอานวย ได้พบกับองค์กรของชาวไร่อ้อย ประกอบด้วย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย โดยได้ทำการหารือกัน 4 ประเด็นคือ

1. ให้คงระบบแบ่งปันผลประโยชน์ตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2557 หลังเข้าสู่การเปิดการค้าเสรีอาเซียน และให้คงการจำหน่ายแบบวิธีที่ใช้ในปัจจุบัน
2. นโยบายขยายพื้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยกำหนดรายได้เพิ่มเติมให้ชัดเจน ลดต้นทุนการปลูกและการบริหารจัดการในไร่อ้อย เช่น แหล่งน้ำ ปุ๋ย สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและโรคแมลง เป็นต้น
3. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้อ้อยมีราคาสูงขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากอ้อยที่เป็นน้ำตาลทรายหรืออาหารให้เป็นพลังงาน เช่น เอทานอล ไฟฟ้า เป็นต้น
4. สนับสนุนเพิ่มราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2557/2558 ต้นละ 1,222.05 บาท ขณะที่ราคาอ้อยขั้นต้นกำหนดไว้ต้นละ 900 บาท ที่ 10 ซี.ซี.เอส.

นายอานวย กล่าวว่า ในเชิงบริหารจัดการสินค้าอ้อย มีกระทรวงที่รับผิดชอบ 3 กระทรวง ได้แก่ พาณิชยกรรม และเกษตรฯ

โดยข้อเสนอในเรื่องราคาให้สนับสนุนการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลไปเพิ่มรายได้ในอัตราร้อยละ 60 บาท/ตันนั้นจะมีการนำเข้าคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป และกระทรวงเกษตรฯ จะนำข้อเสนอของชาวไร่อ้อยเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป

การได้นายอานวย มานั่งเก้าอี้ มข.เกษตรฯ ทำให้ชาวไร่อ้อยมีความมั่นใจ เพราะเป็นผู้ที่รู้เรื่องอ้อยและน้ำตาลดีที่สุดใน

เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558.... สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ จัดโครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ และการควบคุมภายใน แก่สหกรณ์ที่ร่วมโครงการ โดยมี นายวิระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์....

○ ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก **พระอาจารย์สมพงษ์ รตนรังโส** (ทีมงานพระมหาสมปอง ตาลปุตโต) เป็นวิทยากร ในการบรรยายหลักสูตร “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารองค์กรสหกรณ์” และ **นายประยูร กังวล** ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย “แนวทางการพัฒนาขบวนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล”....

○ นายอุทวิธ พึ่งโลกา ผู้ว่าราชการจังหวัดปาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 โดยมี **นายนเรศ นีปากงระ** เกษตรจังหวัดปาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดปาน เมื่อวันก่อน....

○ นายสุรเดช สมิเปรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเนื้อสัตว์อนามัย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558 โดยมีผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ เกษตรกร และปศุสัตว์อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน....

กิด ทางไทย

สกย. แนะนำการรดสวนยางภาคใต้ น้ำท่วม พื้นฟูถูกวิธีงดปุ๋ย-ปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียง

๑๖

สกย.แนะนำเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ถูกน้ำท่วม เร่งฟื้นฟูอย่างถูกวิธี เดือนอย่าใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ชุดร่องระบายน้ำ หวั่นกระทบต่อระบบราก และไม่ควรใส่ปุ๋ยทุกชนิดอย่างเด็ดขาด พร้อมชี้ทางรอด หากต้นยางตายจำนวนมาก อาจปรับมาทำสวนยางแบบเศรษฐกิจพอเพียง

นายประสิทธิ์ หมดสิ้น รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมา จะต้องเร่งฟื้นฟูสวนยาง หลังจากน้ำลดลง ก่อนที่สวนยางจะได้รับความเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งโดยปกติแล้วยางพาราจะทนต่อภาวะน้ำท่วมซึ่งได้ประมาณ 15 - 60 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของอายุต้นยาง หากสวนยางยังมีน้ำท่วมซึ่ง ให้รีบระบายออก โดยการชุดร่องน้ำกึ่งกลางระหว่างแถว และควรรื้อแรงงานคน หรือเครื่องจักรขนาดเล็กเท่านั้น ไม่ควรใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ชุดร่องน้ำ เพราะจะทำให้โครงสร้างของดินที่ยังไม่แน่นพอเสียหาย กระทบกระเทือนต่อระบบราก หลังจากนั้นให้รอจนน้ำแห้ง และดินแข็งตัวดี

อย่างไรก็ตามในขณะที่ยังให้ดินแห้ง ไม่ควรใส่ปุ๋ยใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก และปุ๋ยชีวภาพ เพราะจะทำให้ธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของไนเตรทและยูเรีย เปลี่ยนเป็นรูปไนไตรท์ ทำให้เกิดภาวะความเป็นพิษต่อต้นยาง เนื่องจากสวนของรากขาดออกซิเจน เป็นการซ้ำเติมต้นยางที่ทรุดโทรม รวมทั้งยังทำให้ต้นยางฟื้นตัวช้า อาจทำให้ต้นยางอ่อนแอ กระทั่งถึงตายได้ ดังนั้น เกษตรกรควรรอให้ต้นยางฟื้นตัวและแข็งแรงดีเสียก่อน อย่างน้อยประมาณ 30 วัน จึงทำการใส่ปุ๋ย นอกจากนี้ ควรจะต้องหยุดกรีดยางด้วย

"เมื่อดินเริ่มแห้งแล้ว ให้เกษตรกรทำการตัดแต่งกิ่งที่ได้รับเสียหาย และมีทิศทางไม่สมดุลกับกิ่งที่เหลืออยู่ออกบางส่วน เพื่อป้องกันไม่ให้ทรงพุ่มที่เหลืออยู่ หนักไปด้านใดด้านหนึ่ง หากต้นยางเป็นแผลเล็กน้อย ให้ใช้ปูนขาวผสมน้ำ อัตราส่วน 1 ต่อ 1 แซ่ข้างดิน หรือใช้สีน้ำมันทาจากโคนต้น ถึงระดับความสูงประมาณ 1 เมตร หากแผลมีขนาดใหญ่ และสภาพอากาศยังชื้นอยู่ ควรใช้สารเคมีเบนเลททาแผล เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราเข้าทำลายส่วนของเนื้อเยื่อได้" รักษาการผู้อำนวยการ สกย. กล่าว

สำหรับต้นยางที่อาจจะตายจากภาวะน้ำท่วม ควรจะปลุกซ่อมเฉพาะต้นยางที่มีอายุประมาณ 1 - 2 ปี เท่านั้น หากต้นยางอายุมากกว่านี้ตายไป ก็ไม่ควรปลุกซ่อม เพราะจะทำให้ต้นยางที่ปลุกซ่อมเจริญเติบโตไม่ทันต้นอื่นๆ เนื่องจากถูกต้นข้างเคียงแย่งแสงแดดและน้ำ ส่วนสวนที่น้ำท่วมหนักและยาวนาน จนทำให้ต้นยางตายมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนต้นยางทั้งหมด เกษตรกรจะต้องพิจารณาว่า จำนวนต้นยางที่เหลือนั้นอยู่ติดกัน หรือกระจาย ถ้าอยู่กระจายกัน อาจจะไม่คุ้มค่าในการดูแลรักษา การกรีดยางต้องเดินไกล ต้นยางมีโอกาสล้มง่ายซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และยังในช่วงที่ราคายางตกต่ำเช่นนี้ ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนได้ เกษตรกรอาจจะพิจารณาปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนดีทดแทน หรือปรับมาทำสวนยางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ได้

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถสอบถามรายละเอียด การแก้ไขปัญหา หรือข้อสงสัยต่างๆได้จาก เจ้าหน้าที่ สกย. ในพื้นที่ที่เกิดปัญหานั้นๆ

หมอดินเมืองตรัง

เลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ 2 แห่ง เข้าโครงการเฉลิมพระเกียรติ

รายงานพิเศษ

16

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้คัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ 5 แห่ง เข้าร่วม "โครงการ 60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี 60 เขตปฐพี พัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 ซึ่งแบ่งเป็นเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา 1 แห่ง จังหวัดสตูล 1 แห่ง จังหวัดตรัง 2 แห่ง และจังหวัดพัทลุง 1 แห่ง

นายปรีชา โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กล่าวว่า ทั้ง 5 เขตพัฒนาที่ดินที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีระบบการจัดการเขตพัฒนาที่ดินอย่างมีระบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบการจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาฟื้นฟูปรับปรุงดิน การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งพด. แทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี เป็นกรดคดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาดินในรูปแบบต่างๆ เพื่อพลิกฟื้นทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสรางผลผลิตที่มีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้

ด้านนางจิราพรพรณ ขันขาวชัยพรณ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดตรังได้รับการคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินเข้าร่วมโครงการ 60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี 60 เขตปฐพี พัฒนา



อย่างยั่งยืน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองวังยาว และเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองหินขวาง ซึ่งเขตพัฒนาที่ดินที่คัดเลือกมานี้มีความแตกต่างกัน โดยในส่วนของเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองวังยาว พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมตำบลลูโละและตำบลแหลมสอย อำเภอปะเหลียน รวมเกือบ 50,000 ไร่ ใน ซึ่งมีพื้นที่ปัญหาทางกายภาพค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นพื้นที่ดินน้ำที่ต้องรับน้ำฝนปริมาณมากในแต่ละปี ทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลบ่าค่อนข้างรุนแรงรวมถึงเกิดการชะล้างพังทลายของดินค่อนข้างสูงทางสถานีพัฒนาที่ดินตรัง ได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ โดยการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในลักษณะของฝาย ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก เพื่อชะลอความเร็วของน้ำ ควบคู่กับกักเก็บน้ำ ที่สำคัญช่วยบรรเทาการชะล้างพังทลายของดิน ส่วนอีกปัญหาหนึ่งพื้นที่นี้เกษตรกรมีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีในปริมาณ ส่งผลกระทบต่อความ

อุดมสมบูรณ์ของดิน สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ จึงได้คัดเลือกพื้นที่ของหมอดินอาสาที่อยู่ในเขตพัฒนาที่ดินแห่งนี้ ตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาที่ดินการปรับปรุงดิน รวมไปถึงการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี

สำหรับเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองหินขวาง ดำเนินการในพื้นที่ตำบลบ้านนาและตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน ซึ่งพื้นที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายเหมือนกัน แต่เนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมทั้งพื้นที่ดินน้ำและกลางน้ำ ทำให้มีพื้นที่ราบบางส่วนประสบปัญหาดินเปรี้ยวจัด เกษตรกรส่วนใหญ่จึงปล่อยให้ทิ้งร้างเพราะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ได้เข้าไปจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับเปลี่ยนสภาพนาไร่ให้กลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ โดยการขุดยกร่องเพื่อปลูกปาล์ม น้ำมันทดแทน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนพันธุ์ปาล์ม

น้ำมันให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงพื้นที่นาไร่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันด้วย และสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ควบคู่กับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรในเขตพัฒนาที่ดินแห่งนี้ สามารถพลิกฟื้นนาไร่มาปลูกปาล์มน้ำมันและให้ผลผลิตรวมถึงรายได้เป็นที่น่าพอใจ

“สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษได้จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในแต่ละเขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ที่อยากให้องค์ความรู้ต่างๆ ที่หมอดินอาสาเจ้าของศูนย์ถ่ายทอดฯ ได้ดำเนินการตามหลักวิชาการของกรม สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้เกษตรกรในพื้นที่รอบๆ ศูนย์ จะได้นำไปใช้แก้ไขหรือจัดการดินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษกล่าว



อบต.โนนยางหนุนโตกลบตอซัง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ้ว นายค อบต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เปิดเผยว่า การเผาตอซัง ฟางข้าวหรือเศษพืชที่เหลือใช้ทางการเกษตร ไม่เพียงแต่ทำให้ดินเสื่อมโทรม โครงสร้างดินจับกันแน่นแข็ง ยังส่งผลให้สูญเสียอินทรีย์วัตถุ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชถูกทำลาย ที่สำคัญเมื่อดินเสื่อมโทรม เกษตรกรก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเพิ่มต้นทุนการผลิตจากการซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต

อบต.โนนยาง จึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดเผาฟางและตอซังพืช ในพื้นที่

แปลงสาธิตบ้านโนนยาง หลังจากปัจจุบันยังพบว่าเกษตรกรในหลายพื้นที่มีการเผาตอซังข้าวอยู่ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตั้งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการโตกลบตอซังข้าวแทนการเผาทิ้ง ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลด ละ เลิก การเผาตอซัง ฟางข้าว โดยหันมาโตกลบและใช้น้ำหมักชีวภาพช่วยในการย่อยสลาย ซึ่งนอกจากเป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงมลพิษทางอากาศจากการเผาตอซังข้าว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 100 คน.

นครสวรรค์ชวนชมชิมชื้อปตลาคสินค้าเกษตรกร

นายณัฐกิตติ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทุกจังหวัดจัดตลาดเกษตรกร ในส่วนของจ.นครสวรรค์ ได้กำหนดเปิดตลาดเกษตรกรขึ้นทุกวันพุธ ณ ตลาดนัดหน้าค่ายจิระประวัติ

โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป ผู้บริโภคจะได้ชม ชิม ชื้อป สินค้าเกษตร ทั้งสดใหม่และอาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรจากทุกอำเภอ ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน แต่ราคาเกษตรกร โดยเกษตรกรผู้ผลิตจะมาเป็นผู้จำหน่ายด้วยตนเอง ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้บริโภคไปเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง

ช่ายคา
ธ.ก.ส.
สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร
๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า 5% ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว เมล็ดข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน และไก่เนื้อ ส่วนสินค้าเกษตรที่มีราคาลดลง ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบ มันสำปะหลัง และกุ้ง ดังนี้

ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% เฉลี่ย 7,898 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 12,557 บาท/ตัน และราคา ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดขาวที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 12,706 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.4 7.3 และ 5.9 ตามลำดับ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเฉลี่ย 8.46 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 3.54 น้ำตาลทรายดิบ ราคาเฉลี่ย 14.96 เซนต์/ปอนด์ (10.55 บาท/กก.) ลดลงร้อยละ 0.9 ยางพารา ราคาเฉลี่ย 45.25 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 5.38 มันสำปะหลัง ราคาเฉลี่ย 2.30 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.86 ปาล์ม น้ำมัน ราคาเฉลี่ย 5.31 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.76 ไก่เนื้อราคาเฉลี่ย 40.38 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.87

กุ้ง ราคาเฉลี่ย 215.97 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.56

คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่จะมีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา 12,700-13,000 บาท/ตัน และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดขาวราคา 12,800-13,000 บาท/ตัน เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง เมื่อเทียบกับความต้องการที่ยังคงมีอยู่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา 8.54-8.63 บาท/กก. เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดรุ่น 2 (ปริมาณการปลูกคิดเป็นร้อยละ 30 ของผลผลิตทั้งหมด) ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ และเพื่อเก็บสต็อก น้ำตาลทรายดิบ ราคา 14.97-15.28 เซนต์/ปอนด์ เนื่องจากมีแรงซื้อของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ประกอบกับการคาดการณ์ว่าผลผลิตในฤดูใหม่ของบริษัทจะลดลงจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้ง ปาล์ม น้ำมัน ราคา 5.35-5.50 บาท เนื่องจากอิทธิพลของภัยแล้งทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง และส่งผลกระทบต่อ ให้ปริมาณอุปทานในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ประกอบกับประเทศผู้ผลิตหลักอย่างมาเลเซียมีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเช่นกัน ไก่เนื้อราคา 40.78-42.39 บาท/กก. เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

● **คมสัน นันทจักร** ●
วิจัยกณิ ธ.ก.ส. "เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร"